

มอเตอร์เวย์โคราชแจ่งยังไม่เปิดให้ขึ้น

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม นายพรชัย ศิลาธรรมย์
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 สำนักงาน
ทางหลวงที่ 10 นครราชสีมา เปิดเผยว่า
กรณีมีการแชร์ลิงก์ในโลกโซเชียล ระบุ
“มอเตอร์เวย์โคราช ไฟเขียว เปิดให้ประชาชน
ขึ้นไปปั่นจักรยานชมวิว” อ้างได้รับการอนุญาต
จากเจ้าหน้าที่จึงสามารถขึ้นไปได้และตาม
แผนจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี 2564
มีความเป็นไปได้สูง หากงานก่อสร้างช่วง
ไหนแล้วเสร็จ จะทยอยเปิดให้ทดลองใช้ฟรี
ไปก่อน เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร รวม
ทั้งการแสดงความเห็นส่วนใหญ่ต้องการ
ขึ้นไปปั่นจักรยาน เนื่องจากบริเวณดังกล่าว
ถือเป็นจุดชมวิวที่มีทิวทัศน์สวยงามมาก สอง
ข้างทางมีกังหันลมขนาดใหญ่บนเขายายเที่ยง
และทะเลสาบน้ำจืดลำตะคอง ข้อความเหล่านี้
ได้สร้างความเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิง ทำให้
ตนต้องคอยรับโทรศัพท์ที่มีการสอบถามกัน
อย่างต่อเนื่อง ข้อเท็จจริงกรมทางหลวงยังไม่
อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องขึ้นไปบนทาง
ต่างระดับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมือง หมายเลข 6 หรือถนนมอเตอร์เวย์
บางปะอิน-นครราชสีมา ช่วงเรือนจำกลาง
คลองไผ่ถึงทางแยกบ่อทอง อ.ปากช่อง
นครราชสีมา จากคลิปภาพกลุ่มบุคคลขึ้นไป
ปั่นจักรยานชมวิวเห็นอย่างเก็บน้ำลำตะคอง
อ.สีคิ้ว คาดขึ้นมาทางสวนท้าวสุรนารีหรือ
ทางแยกบ่อทอง ขณะนี้อยู่ระหว่างสอบถาม
พนักงานรักษาความปลอดภัยเอกชน เป็น

ส่วนรับผิดชอบบริษัทผู้รับจ้างงานได้ว่าจ้าง
ให้มาปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยและ
ดูแลทรัพย์สิน กรณีกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ขอ
อนุญาตหรือไม่และข้ออ้างได้ปั่นขึ้นมาทาง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
อ.สีคิ้ว จะต้องผ่านเรือนจำกลางคลองไผ่ ถือเป็น
เรือนจำความมั่นคงสูง จะต้องติดตั้งระบบ
ป้องกันการลักลอบโยนสิ่งของผิดกฎหมาย
เข้าไปในกำแพงเรือนจำให้แล้วเสร็จ ขณะนี้
อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง จึงไม่อนุญาตให้ขึ้นไป
อย่างเด็ดขาด

นายพรชัยกล่าวว่า การอ้างจะขออนุญาต
จัดกิจกรรมวิ่งหรือปั่นจักรยานบนทางต่าง
ระดับรวมทั้งกรมทางหลวงอาจให้ใช้ทาง
ชั่วคราว เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรคับคั่ง
ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ขอยืนยัน
ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด การจะใช้ทางต่าง
ระดับช่วงดังกล่าว ผู้ให้อนุญาตต้องเป็นระดับ
กรมทางหลวงและ รพม.คมนาคมเท่านั้น ส่วน
การลักลอบขึ้นไปโดยไม่ได้รับอนุญาต อาจมี
ปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมายภายหลัง เนื่องจาก
ที่ผ่านมามีทรัพย์สินของบริษัทผู้รับจ้างถูก
โจรกรรมและข้อห้ามเด็ดขาด ช่วงหน้าเรือน
จำ มาตรการป้องกันการลักลอบขึ้นทางต่าง
ระดับ ได้สั่งการให้ติดตั้งแบริเออร์พร้อมสนธิ
กำลังเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการก่อสร้างถนน
มอเตอร์เวย์ หมายเลข 6 รวมระยะทาง 196
กิโลเมตร มีความคืบหน้าด้านโยธา 90%